

อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน

ปี 2542

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 มาตรา 5 ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสถิติแห่งชาติไว้ 13 ประการ โดยมีขอบข่ายและลักษณะการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ สรุปได้ 5 ลักษณะ ดังนี้

1. งานผลิตข้อมูลสถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติมุ่งเน้นผลิตข้อมูลทางด้านสถิติมูลฐาน (Basic Statistics) ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและโครงสร้างของภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มในเรื่องดังกล่าว ข้อมูลสถิติที่สำคัญซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติผลิต จำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สถิติเชิงเศรษฐกิจ และ สถิติเชิงสังคม

สถิติเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ สถิติอุตสาหกรรม สถิติธุรกิจทางการค้าและบริการ สถิติเกี่ยวกับการเกษตร การประมง รายได้รายจ่ายของครัวเรือน การคมนาคมและการขนส่ง และสถิติการใช้พลังงานของครัวเรือน เป็นต้น

สถิติเชิงสังคม ได้แก่ สถิติเกี่ยวกับประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ที่อยู่อาศัยของประชาชน อานามัยและสวัสดิการ วัฒนธรรม การกีฬา เป็นต้น ฯลฯ

2. งานให้บริการข้อมูลสถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้บริการข้อมูลสถิติในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. รายงานผลการสำมะโนสำรวจ วารสารสถิติ สมุดสถิติรายปี สมุดรายงานสถิติจังหวัด สมุดรายงานสถิติภาค
2. ในรูปของ Magnetic Tape, Diskette หรือ
3. ทำการประมวลผลข้อมูลให้ตามความต้องการของผู้ใช้ในปีหนึ่ง ๆ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้บริการข้อมูลสนเทศสถิติ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในต่างประเทศ ประมาณ 18,000 ราย

ปัจจุบัน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สามารถให้บริการข้อมูลสถิติทาง Internet ที่ Web Site <http://www.nsos.go.th> และจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานฯ คือ ระบบ SSISS (Statistical Information Searching System) เพื่อให้บริการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้

3. งานประสานสถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำหน้าที่ประสานงานสถิติ ในระหว่างหน่วยงานที่ผลิตข้อมูล เพื่อมิให้มีการทำงานซ้ำซ้อนกัน และเพื่อให้ข้อมูลสถิติที่ผลิตได้ มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน รวมทั้งมีการประสานงานกับผู้ใช้ข้อมูล เพื่อผลิตข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ตลอดจนให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานราชการอื่น ในการจัดทำโครงการสำรวจพิเศษ ตามที่ได้ขอความร่วมมือมา เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้น ได้มีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการสถิติ และวิชาการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการสถิติ และด้านวิชาการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

ทางด้านวิชาการสถิติ ในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ระเบียบวิธีการสำรวจ กำหนดแผนงานการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบข้อถาม การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำตารางสถิติ การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การคำนวณค่าทางสถิติต่าง ๆ ตลอดจนการจัดทำรายงาน

ทางด้านวิชาการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล การใช้โปรแกรมสำหรับการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมพัฒนาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล รวมทั้งให้บริการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ

5. งานฝึกอบรมวิชาสถิติ และวิชาการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

จัดให้มีการฝึกอบรมด้านวิชาการสถิติ และวิชาการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ข้าราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานด้านสถิติ และการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านสถิติ

ตลอดจนให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานสถิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสถิติในหน่วยงานต่าง ๆ อันจะเป็นผลให้ราชการสถิติของประเทศโดยส่วนรวม ได้พัฒนาและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นในการจัดการอบรม โดยส่งข้าราชการไปเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้แก่หน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนจัดรายการดูงานและฝึกอบรมด้านการจัดทำสถิติให้กับข้าราชการ ผู้รับทุนชาวต่างประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือสถาบันการศึกษาในการฝึกงานด้านสถิติและคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียน และนักศึกษาอีกด้วย

